

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นศูนย์เครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาครูวิทยากรแกนนำคายยาวชน...รักษ่วงไพรข ประจำปี 2562

นำเสนอเมื่อ : 14 มี.ค. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรแกนนำ
โครงการคายยาวชน...รักษ่วงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
นายสุตสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีครูแกนนำและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 60 คน ประกอบด้วย 1) ครูแกนนำ
จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 15 คน ศึกษานิเทศก์ 3 คน 2) ครูแกนนำ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 17
คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน 3) คณะทำงานเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา จากทั้ง 4 ภาค 4) คณะสังเกตการณ์ จาก
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 6 คน 5) คณะทำงานจาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวว่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความร่วมมือจาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ กลุ่มบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) และเครือข่ายภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ“คายยาวชน...รักษ่วงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษาฯ” และมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
เป็นศูนย์เครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ศึกษาวิจัย และพัฒนาโครงการ ให้เกิด ความยั่งยืน และร่วมประสานงาน
องค์กรภาคีเครือข่าย จึงจัดอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ ให้ครูวิทยากรแกนนำ เข้าใจบทบาท หน้าที่
และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning
และเพื่อประสานการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการจัดคายนักเรียน ตามแผนงานต่อไป รวมทั้ง
เพื่อเป็นการสังเคราะห์หลักสูตรการจัดอบรม พัฒนาครูแกนนำในโครงการในรูปแบบใหม่

